
BORGARRÁÐ 11. maí 2023: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um 
sölu byggingarréttar - MSS23050068

Óskað er eftir upplýsingum um sölu byggingarréttar á lóðum í Reykjavík. Hvert er meðal 
söluverð á lóð sem Reykjavíkur hefur boðið út á ári, síðustu 10 ár? Hversu mikið hefur söluverð 
á lóðum hækkað síðustu 10 ár? Hvers vegna býður borgin lóðir út til hæstbjóðenda? Hvernig 
var fyrirkomulag lóðaúthlutana áður en Reykjavíkurborg fór að bjóða þær út?


